



ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๖ รายการ จำนวน ๑,๗๕๙ คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๖ รายการ จำนวน ๑,๗๕๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา ครีม-แดง ยี่ห้อฮิอุซุ จำนวน ๕๒๙ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๑๖๕,๘๖๐.๘๔ บาท (หกสิบล้านแปดพันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม-น้ำเงิน ยี่ห้อฮิอุซุ จำนวน ๑๐๐ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๓๑,๕๗๒.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดาครีม-แดง ยี่ห้อฮิโน จำนวน ๔๙๐ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮิโนมอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๑๘๘,๖๓๖.๐๐ บาท (หกสิบล้านสามพันหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม-น้ำเงิน ยี่ห้อฮิโน จำนวน ๗๙ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮิโนมอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๓๑,๓๗๙.๒๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดาครีม-แดง ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๕๐๐ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านสี่พันสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศศูโรยุ ยี่ห้อแดวู จำนวน ๕๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๓,๓๒๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ